

ฉบับที่ 16/2560

เรื่อง แลงข่าวเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2560

ภาวะเศรษฐกิจภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดือนตุลาคม 2560 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการอุปโภคบริโภคภาคเอกชนยังขยายตัว ตามรายได้ทั้งในและนอกภาคเกษตร รวมทั้งได้รับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านการใช้จ่ายภาครัฐปรับดีขึ้นตามรายจ่ายประจำ ขณะที่การลงทุนภาคเอกชนทรงตัว ส่วนการผลิตภาคอุตสาหกรรมหดตัวหลังจากที่เร่งผลิตไปมากในช่วงก่อนหน้า สำหรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับสูงขึ้นตามราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ด้านอัตราการว่างงานทรงตัว ส่วนยอดเงินฝากและสินเชื่อของสถาบันการเงิน ณ เดือนกันยายน 2560 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน

รายละเอียดของภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีดังนี้

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน ขยายตัว จากการใช้จ่ายสินค้าคงทนหมวดยานยนต์ และการใช้จ่ายสินค้าในชีวิตประจำวันที่ยังขยายตัวต่อเนื่อง ตามรายได้ทั้งในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตรที่ปรับดีขึ้น โดยเฉพาะภาคการค้า ประกอบกับปัจจัยสนับสนุนกำลังซื้อของผู้บริโภคกลุ่มที่มีรายได้น้อยจากมาตรการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่กระจายผู้ที่ได้สิทธิแล้ว สำหรับภาคบริการด้านท่องเที่ยว ขยายตัวจากรายได้บริการหมวดที่พักแรมและบริการหมวดอาหาร สอดคล้องกับจำนวนนักท่องเที่ยวในอุทยานที่ปรับขึ้นและอัตราการเข้าพักแรมขยายตัวจากเดือนก่อนมาอยู่ที่ร้อยละ 57.1

การลงทุนภาคเอกชน ทรงตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยการลงทุนภาคก่อสร้างในเขตเทศบาลยังคงลดลง ขณะที่การก่อสร้างนอกเขตเทศบาลยังขยายตัวได้ โดยเฉพาะการก่อสร้างเพื่อให้บริการด้านการลงทุนของกิจการขนาดใหญ่ยังมีต่อเนื่องในกลุ่มธุรกิจพลังงานทดแทนและกลุ่มแปรรูปสินค้าเกษตร

การใช้จ่ายภาครัฐ ปรับดีขึ้น ตามรายจ่ายประจำในหมวดเงินอุดหนุนทั่วไปของสถาบันการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ขณะที่รายจ่ายลงทุนลดลงตามหมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่โอนให้กับสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และหมวดที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รายได้เกษตรกร ขยายตัวต่อเนื่องจากด้านราคาเป็นสำคัญ โดยราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิและข้าวเปลือกเจ้า 15% ขยายตัว ตามความต้องการจากต่างประเทศที่มีต่อเนื่อง และการสะสมสต็อกของผู้ประกอบการโรงสีและผู้ส่งออก ด้านราคามันสำปะหลังขยายตัว เนื่องจากมีผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยและไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด อย่างไรก็ตาม ราคายางพาราชะลอตัว จากสต็อกยางของจีนที่ยังอยู่ในระดับสูง กอปรกับปริมาณผลผลิตยางโลกเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะประเทศผู้ผลิตรายใหม่ อาทิ กัมพูชา อินเดีย และเวียดนาม ขณะที่ราคาข้าวเปลือกเหนียว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และปศุสัตว์หดตัวสำหรับด้านผลผลิตสินค้าเกษตรโดยรวมออกสู่ตลาดใกล้เคียงเดือนก่อน

การผลิตภาคอุตสาหกรรม หดตัวต่อเนื่องตามการผลิตเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ที่เร่งผลิตไปก่อนหน้า และการผลิตน้ำตาลทรายขาวที่หดตัวตามการส่งออก กอปรกับเป็นช่วงปลายฤดูการผลิตทำให้มีวัตถุดิบสำหรับการผลิตน้อย ขณะที่การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเยื่อกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ ขยายตัวต่อเนื่อง ตามความต้องการจากต่างประเทศเป็นสำคัญ

มูลค่าการค้าผ่านแดน ขยายตัว ตามการส่งออกเป็นสำคัญ โดยการส่งออกไปเวียดนามขยายตัวจากลำไยแห้ง/สด เครื่องดื่ม และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการส่งออกไปจีนตอนใต้ที่เร่งขึ้นจากชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ลำไยแห้ง และวงจรมินิพีซี ส่วนการส่งออกไปยัง สเปน. ลาว และกัมพูชาลดลงจากรถยนต์และอุปกรณ์ วัสดุ และสินค้าอุปโภคบริโภค ด้านการนำเข้ายังขยายตัวดี ตามการนำเข้าไฟฟ้าและสินแร่ทองแดงจาก สเปน. ลาว ขณะที่การนำเข้าจากประเทศอื่นๆ ชะลอลง โดยเฉพาะการนำเข้าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์จากจีนตอนใต้และเวียดนาม

ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 0.53 ชะลอลงจากเดือนก่อนตามราคาพลังงาน โดยเฉพาะราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง **สำหรับอัตราการว่างงาน** ปรับฤดูกาลทรงตัว โดยผู้มีงานทำภาคเกษตรกรรมเพิ่มขึ้น ขณะที่ผู้มีงานทำนอกภาคเกษตรกรรมลดลง โดยเฉพาะภาคการผลิตและบริการ

ภาคการเงิน ยอดเงินฝากคงค้างของสถาบันการเงินเดือนกันยายน 2560 ขยายตัวใกล้เคียงกับเดือนก่อน โดยเงินฝากขยายตัวเล็กน้อยจากเงินฝากประจำ ขณะที่เงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากกระแสรายวันชะลอลง ส่วนหนึ่งจากการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yields) และการบริหารสภาพคล่องเพื่อควบคุมต้นทุนการเงิน ด้านยอดสินเชื่อคงค้างขยายตัวจากธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่ ในธุรกิจค้าปลีกค้าส่งยานยนต์ และสถานีบริการน้ำมัน สำหรับแนวโน้มคุณภาพสินเชื่อยังคงดีในบางธุรกิจ

สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
30 พฤศจิกายน 2560

ข้อมูลเพิ่มเติม : ส่วนเศรษฐกิจภาค
โทร. 0-4391-3542, 0-4391-3546
E-mail: WatcharR@bot.or.th
ChotipaK@bot.or.th